



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๑๗๘,๐๖๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปลดล็อกเข้าสู่ตำแหน่งสายรับใช้สังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยผลการประชุมวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่องผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ/มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า จาก การที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ ศาสตราจารย์ (ศ.) ซึ่งเป็นสายรับใช้สังคม ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๕๖ แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่มีผู้อ่านผลงานวิชาการ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการปลดล็อกสำหรับผลงานวิชาสายรับใช้สังคม ทางคณะกรรมการพัฒนากรอบและมาตรฐานเอกสาร วิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทาง วิชาการ ซึ่งมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน จึงเสนอให้ผู้อ่านผลงานวิชาการมาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือประชาชน ที่ทำงานด้านนั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของสังคมมาเป็น ผู้อ่านผลงาน เช่น หากเป็นผลงานรับใช้สังคมเรื่องเกี่ยวกับครูข้างถนน เด็กเร่ร่อน อาจเชิญ นายวัลลภ ตังคณานุกาษ หรือ ครู หุຍ มาช่วยอ่านได้ เป็นต้น ส่วนเอกสารวิจัย ก็สามารถนำเอกสารอื่นมาประกอบได้ด้วย เช่น วิจัยทัศน ทัศนเสียง ภาพ เป็นต้น ที่สำคัญ ผู้อ่านผลงานสามารถลงพื้นที่จริงเพื่อดูผลงานได้

“คาดว่าภายใน 1-2 ปีนี้ จะมี ผศ. ทางด้านสายรับใช้สังคมรุ่นแรก นอกจากนี้ผม เห็นว่าตำแหน่งทางวิชาการที่ยังขาดอยู่ คือ ผศ. รศ. และ ศ. สายการเรียนการสอน ซึ่ง ทาง ทปอ. จะร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลักดันให้มีต่อไป” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว.

